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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม B  ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ บางซื่อ กรุงเทพฯ 

******************************** 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 

๒. นายธ ารงค ์   ทรงบัณฑิตย  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒ 

๓. นายบุญเลิศ   คชายุทธเดช  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ 

๔. นายศรีชาย   เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔ 

๕. พลโท พิสิทธิ์   สิงหราไชย  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 

๖. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓ 

๗. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ 

๘. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์  เหรัญญิก 

๙. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม  นายทะเบียน 

๑๐. นายปพณ   วงศ์สุธารส  ปฎิคม  

๑๑. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 

๑๒. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

๑๓. นายศุภวัสส์    ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

๑๔. นายพงษ์ธร    วชิระปราการพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

๑๕. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย  กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

๑๖. นายอนันต์    พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

๑๗. นางดารารัศม์  ศรีวิลัย   กรรมการ 

๑๘. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 

๑๙. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล  กรรมการ 

๒๐. นายไชยา   เอมแย้ม   กรรมการ 

๒๑. นายพิชิต   อมัติรัตนะ  กรรมการ 

๒๒. นายวิชัย   ไม้คู่ถาวร  กรรมการ 

๒๓. นายจิรันดร์   บุญรุ่ง   กรรมการ 
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๒๔. พันเอก สมนึก  สีสังข ์   กรรมการ 

๒๕. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

๒๖. นายประเสริฐ  ค าแฝง   กรรมการ 

๒๗. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ 

๒๘. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ 

๒๙. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 

๓๐. นายธรรมศักดิ์  เจริญฟุ้ง   กรรมการ 

๓๑. นายธนบัติ   อ้ึงสุวรรณพานิช  กรรมการ 

๓๒. พันต ารวจเอก ณัฐวัฒน์ เกศะรักฺษ์  กรรมการ 

๓๓. นายธนาดร   นิยมไวทยะ  กรรมการ 

๓๔. นายสมเจตน์   ราชแพทยาคม  กรรมการ 

๓๕. นายสุพจน์   แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ 

๓๖. นายสุรชัย   พูลสิริ   กรรมการ 

๓๗. นายธนวัฒน ์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ 

๓๘. นายพรรณพรหมพร  เอ่ียมประชา  กรรมการ 

๓๙. นายพิมฉัตร์   อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ 

 
เริ่มประชมุ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที ่๑ ประธานกลา่วเปิดประชมุ 
ประธาน   ได้แจ้งว่ามีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน ๓๙ คน ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ครบเป็นองค์ 
   ประชุมตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ แล้ว จึงขอเปิดประชุม  
 
ระเบยีบวาระที ่๒ คณะกรรมการสมาคมฯแนะน าตวั 
นายดนยัฯ  เลขาธิการฯแจ้งว่าให้กรรมการทุกท่าน แนะน าตัว จากอุปนายกถึงกรรมการโดยล าดับ 
 
ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๓.๑ โครงสร้างการจดัสมาคมฯ และอ านาจหนา้ทีข่องฝ่ายตา่ง ๆ 
ประธาน   แจ้งว่าจากโครงสร้างนั้นจะมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นส่วนงานต่างๆและ 
   โครงสร้างของสมาคมฯนั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  



๓ 

 

  ๓.๒ การจดัวางบคุคลในการท างาน 
ประธาน   แจ้งว่าแต่ละบุคคลนั้น จะรับผิดชอบหน้าที่ในการท างานไม่เกิน ๓ หน้าที่ เพ่ือให้มี 
   ประสิทธิภาพและความรวดเร็วคล่องตัว ในการท างาน  
  ๓.๓ การจดัท าแผนงานประจ าปี 
พ.ท.สชุาตฯิ  แจ้งว่ากิจกรรมที่ ๕ นั้น เดิมชื่อ “มุทิตาทัศนา” มีการจัดร่วมกับชมรมครูอาวุโส  
   ซึ่งยังมีแผนการด าเนินงานต่อเนื่องอยู่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาในแผนงานที่ทาง 
   สมาคมฯก าหนด จึงขอให้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา 
ประธาน   ชี้แจงว่ากรอบการด าเนินงานตามแผนสามาถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดย 
   สอดคล้องกับแผนงานของสมาคม 
นางดารารศัมฯ์  แจ้งว่า ได้เสนอกิจกรรม “มุทิตาทัศนา” ร่วมกับครูปัจจุบันเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง 
   ในอนาคต 

  ๓.๔ การเตรยีมการจดทะเบยีนคณะกรรมการสมาคมฯ 

นายสรุชยัฯ  ได้แจ้งว่ามีการประสานงานกับนายทะเบียนแล้ว และขอขอบคุณรุ่นพ่ีที่ได้มีการ  
   ประสานงานล่วงหน้า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจดทะเบียน 

  ๓.๕ ชีแ้จงสถานภาพทางการเงนิของสมาคมฯ  

นายสรุพงษฯ์(เหรัญญิกฯ) รายงานสถานภาพทางการเงินเดือน เม.ย. ๖๒ ตาม เอกสารแนบท้าย ๑  
   มีเงินสดรับต่ ากว่ารายจ่าย ๕๔,๖๙๗.๕๓ บาท มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า 
   เงินสด ยกไป ๑.๔๒ ลบ. สรุปได้ดังปรากฎตามรายงานการเงินที่แนบมาด้วยนี้    

นายวชิยัฯ  แจ้งว่าจากการจัดงานของรุ่น ๓๘ ได้มีการขอการสนับสนุนเพื่อสมทบกองทุนครู 
   เฉลียวฯ ท าให้ในวันจัดงานนั้น ได้เงินสดมาจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท จึงขอมอบให้ 
   ประธานฯ เพ่ือเข้าบัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ ต่อไป 

ประธาน   มอบหมายให้ฝ่ายการเงนิ ด าเนนิการส่งมอบเงินผ้าป่าการศึกษา จ านวน ๔๗๙,๔๙๗.๐๒ บาท 
   ให้กับทางโรงเรียนเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้ตามใบฎีกา ให้เรียบร้อย 

ที่ประชุม  รบัทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องพจิารณา 

  ๔.๑ การจดักรรมการประกวดพระ (พ.อ.ธนติฯ) 

พ.อ.ธนติฯ  แจ้งเสนอว่าให้มีการประกวดพระเพ่ือหารายได้เข้าสมาคมฯ และแจ้งว่ารายได้  
   จากการประกวดพระนั้นได้มาอย่างไร ๑.จัดท าสูจิบัตรเพ่ือหาผู้สนับสนุนและการโฆษณา 
   ๒.การประกวดพระ ๓.การอนุเคราะห์จากบุคคล ซึ่งในข้อนี้นั้นจะมีการเข้าพบพี่ๆรุ่น 
   ต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน อาจจะเป็น องค์พระหรือเงินสนับสนุนก็เป็นได้ 

นายสมบรูณฯ์  ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ที่จะส่งประกวดพระนั้น จะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระที่ตนส่งมา 
   นั้นเป็นพระแท้ 

นายสทิธเิดชฯ  แจ้งว่าในการจัดงานครั้งนี้ จะร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย   
   โดยมี นายพยัพ ค าพันธุ์ เป็นนายกสมาคมฯ และทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯนั้น จะมี 
   การออกใบรับรองว่าพระที่ผู้ส่งประกวดเข้ามานั้นเป็นพระแท้ แต่หากไม่ ทางสมาคมผู้ 
   นิยมพระเครื่องฯนั้นจะไม่ออกใบรับรองให้ ทั้งนี้ยังได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า โดยส่วนมากผู้ที่จะ 
   เข้าร่วมงานนั้น จะมาเพ่ือเช็คพระว่าเป็นพระแท้หรือไม่ หรือไม่ก็มาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ พระ  
   ถ้าได้รางวัล 

พ.อ.ธนติฯ  แจ้งว่าเพื่อให้การด าเนินงานเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
   จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 

  ๔.๒ การจดัท าโลโกร้ว่มสมัยที่เปน็สญัลักษณข์องโรงเรยีนโยธนิบรูณะ  

นายธรรมศักดิ์ฯ  ได้น าเสนอโลโก้ร่วมสมัยแบบต่างๆต่อคณะกรรมการสมาคมฯ 

นายประเสรฐิฯ  แจ้งเสนอว่า สมควรให้มีอักษร YB ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 

  ๔.๓ การก าหนดชว่งเวลา (เชา้หรือบ่าย) ของวนัเสาร์ในการประชมุประจ าเดือนคณะกรรมการฯ 

นายดนยัฯ  เลขาฯแจ้งว่า จะมีการเตรียมรายงานและวาระการประชุม ส่งให้กรรมการทาง  
   อิเลกทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุม และจะจัดพิมพ์ให้กรรมการบางท่านที่แจ้ง 
   ความประสงค์ไว้ล่วงหน้าในที่ประชุม 

มตทิีป่ระชมุ    เห็นชอบให้จัดการประชุมประมาณเสาร์ที่ ๓ ของเดือน โดยจัดการประชุม  
   ในช่วงเช้า 



๕ 

 

 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องอืน่ๆ  

ประธาน   แจ้งว่าได้มอบหมายให้ส่วนกฏหมาย ส านักเลขาธิการฯ ดูเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

   ๑.ข้อบังคับการเป็นสมาชิกสามัญของนักเรียนที่จบการศึกษา 

   ๒.การเปลี่ยนชื่อเจ้าของอาคารสมาคมฯ จาก ท่านอดีตนายก พล.ต.อ.ปรุงฯ 

   ๓.การเปลี่ยนวาระนายกสมาคมฯให้เริ่มวาระ ๑ ก.พ. ของสมัยต่อไป  

   และได้มอบหมายให้ นายบุญเลิศฯ ดูแลเรื่องการน าสมาคมฯเข้าสู่พระบรมราชูปถัมภ์ 

นายไชยาฯ  แจ้งว่า ตราสมาคมฯนั้น มีที่มาอย่างไร ได้พระมหาพิชัยมงกุฎมาอย่างไร ถ้าไม่ได้ 
   รับพระราชานุญาต จะเป็นการผิดกฏหมายและเป็นการแอบอ้าง จึงเสนอให้ท าการ 
   ตรวจสอบในเรื่องนี้ 

ระเบยีบวาระที ่๖ ประธานกลา่วมอบนโยบายในการปฏบิตัิงาน ก าหนดวนัประชมุครัง้ต่อไป   
   และปิดการประชุม 

ประธาน   แจ้งว่า นโยบาย “ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ” นั้นยึดหลักมาจาก พล.อ.สุจินดา คราประยูร 
   และกล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละมาร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอก าหนดการ 
   ประชุมครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยก าหนดสถานที่ ณ  
   ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ซอยพระเงิน ต าบลศาลากลาง  
   อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

เลิกประชมุ เวลา ๑๒.๔๐ น. 
 
           นาย  

 พลโท                                          ( รุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม ) 
          ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง )                กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
             นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ          ผู้จดบันทึกการประชุม 
     
    นาย  
                                ( ดนัย   จารณุ ) 
                   เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
                  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 



๖ 

 

เอกสารแนบท้าย ๑. 



๗ 

 

 


